

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 41 CỦA HỘI ĐỒNG CHẤP HÀNH ỦY BAN HẢI DƯƠNG HỌC LIÊN CHÍNH PHỦ (IOC/UNESCO)

NGUYỄN TÁC AN, NGUYỄN THANH VÂN

Hội nghị được tổ chức tại trụ sở UNESCO, Paris, từ ngày 23/6 đến 2/7 năm 2008. Tham dự hội nghị có 40 đoàn chính thức và một số đoàn quan sát viên.

Đoàn Việt Nam, theo quyết định của Chủ tịch Viện KH&CN Việt Nam gồm có TSKH Nguyễn Tác An - Chủ tịch UBQG IOC Việt Nam; TS Trần Văn Hưng – Phó trưởng ban KHTC Viện KH&CN Việt Nam. Ngoài ra còn có sự tham gia của bà Trần Thị Hoàng Mai, thư ký của phái đoàn UNESCO Việt Nam tại Paris và tham vấn ý kiến với Đại sứ UNESCO Việt Nam tại Paris Văn Nghĩa Dũng.

I. Chương trình chung

Ngoài những nội dung theo thông lệ như khai mạc, thông qua chương trình nghị sự, thông qua các báo cáo và nghị quyết, bế mạc..., hội nghị đã tập trung bàn bạc, trao đổi 3 vấn đề chủ yếu:

1. Những sự kiện sau hội nghị lần thứ 24 của Đại hội đồng IOC.

2. Những vấn đề cần được Hội đồng chấp hành thảo luận và quyết định. Cụ thể là: Chính sách chung; Các hiệp định và nghị định; Khắc phục những hậu quả do biến động và thay đổi khí hậu, kể cả dâng mực nước biển; Bảo vệ “sức khỏe” các hệ sinh thái biển và quản lý tổng hợp; Xây dựng tiềm lực và dịch vụ dữ liệu, thông tin và các thủ tục cho nghiên cứu khoa học biển; Giảm nhẹ tác động sóng thần và các tai biến ...

3. Vấn đề hành chính và quản trị.

II. Một số vấn đề cần lưu ý

1. IOC trong tương lai vẫn hoạt động trong hệ thống tổ chức của UNESCO, nhưng nhấn mạnh đến vai trò và chức năng của IOC như là một tổ chức chuyên trách trong khuôn khổ của Liên hiệp quốc, thực hiện nghiên cứu, điều tra đại dương và xây dựng tiềm lực. Kêu gọi các nước thành viên tăng cường trách nhiệm và tham gia, đóng góp cho các hoạt động của IOC.

2. Hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập IOC/UNESCO:

Dự kiến, những hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập IOC (26-29/10/1960-2010) được tiến hành bắt đầu từ 15/6/2009 đến hết 10/12/2011. Dự kiến 3 hoạt động lớn: Xuất bản sách kỷ niệm 50 năm đầu tiên hoạt động IOC vào năm 2010; Tổ chức (nếu được) hội nghị chuyên đề của Hội đồng chấp hành IOC (hội nghị lần thứ 43 Hội đồng chấp hành IOC) tại trụ sở chính của Liên hiệp quốc ở New York (Mỹ) vào năm 2010; Tổ chức hội nghị toàn cầu về Đại dương để thống nhất những quan điểm về vai trò quan trọng và những rủi ro liên quan đến Đại dương, vào khoảng tháng 10-11 năm 2011.

Một số Quốc gia thành viên của IOC đã tuyên bố tích cực ủng hộ và đề xuất những tham gia cụ thể nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập IOC, cụ thể: Hội nghị “Toàn cầu về Đại dương” dự kiến tổ chức tại Manado, bắc Sulawesi, Indonesia từ ngày 11-15/5/2009 do Indonesia đăng cai tổ chức; Tổ chức hội nghị Quốc tế về các vấn đề sông thần (Đức); Tổ chức hội nghị toàn cầu về chính sách Đại dương (Trung Quốc); “Năm Quốc tế Đại dương” của Liên hiệp quốc (Tây Ban Nha); Các hoạt động kỷ niệm ở cấp khu vực: Argentina, Cuba, Ấn độ.

3. Các chương trình nghiên cứu, triển khai:

IOC tập trung triển khai một số chương trình mục tiêu như: Những cơ sở khoa học phục vụ quản lý môi trường biển và thay đổi khí hậu; Xây dựng năng lực điều tra, khảo sát, dịch vụ phục vụ quản lý và phát triển bền vững đại dương và vùng ven bờ; Tăng cường năng lực khoa học biển; Tăng cường liên kết với các chuyên ngành khoa học tự nhiên; Phát triển truyền thông và thông tin.

III. Một số đề xuất và kiến nghị

1- Việt Nam nên có chương trình hoạt động cụ thể để hưởng ứng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập IOC. Văn bản đề cương hoạt động cụ thể, có kế hoạch hỗ trợ tài chính từ phía Việt Nam hay yêu cầu tài chính từ IOC để triển khai các hoạt động...phải thông báo về cho IOC Paris để phối hợp.

2- Chuẩn bị tham gia thật hiệu quả các hoạt động kỷ niệm do IOC tổ chức và các nước khác đăng cai tổ chức. Đặc biệt lưu ý đăng ký tham gia Hội nghị Toàn cầu về chính sách Đại dương do Trung Quốc tổ chức, Năm Quốc tế Đại dương do Tây Ban Nha đăng cai, Hội nghị toàn cầu về Đại dương do Indonesia đăng cai tổ chức vào tháng 5-2009 và IOC tổ chức vào năm 2011.

3- Liên kết triển khai các chương trình nghiên cứu biển trong nước với các chương trình khoa học nghiên cứu về đại dương và vùng ven bờ của IOC.

4- Xem xét khả năng cử người ứng cử chức trách “Thư ký chuyên trách của IOC Paris”.

5- Xem xét việc Việt Nam tham gia ứng cử vào Ủy viên hội đồng chấp hành IOC khóa 2009-2010 tại phiên họp lần thứ 25 Đại hội đồng IOC sẽ được tổ chức vào tháng 6/2009 tại Paris. Nếu có sự nhất trí, cần phải có ý kiến chỉ đạo từ phía UBQG UNESCO Việt Nam. Mọi thủ tục đối nội, đối ngoại cần phải được chuẩn bị kỹ theo thông lệ. Trước mắt, cần phải tập trung chỉ đạo tiến hành các hoạt động cụ thể để nâng cao vai trò của Việt Nam trong các chương trình, nhiệm vụ liên quan đến biển ở khu vực (IOC/WESTPAC) và IOC. Cần có sự chỉ đạo cụ thể về các chương trình hành động và nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập IOC một cách thiết thực và có ý nghĩa về khoa học và đối ngoại, tạo uy tín cho Việt Nam ở trong khu vực và Quốc tế, càng sớm càng tốt.

Tài liệu, văn bản liên quan đến hội nghị lần thứ 41 EC /IOC được lưu trữ tại văn phòng UBQG IOC Việt Nam.



Đoàn Việt Nam với Đại sứ UNESCO Văn Nghĩa Dũng tại phiên họp lần thứ 41 Hội đồng chấp hành IOC, ngày 22/6-2/7/2008 tại trụ sở UNESCO, Paris, Pháp